

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6638

หน้า: 1 (ล่างขวา), 28

Col.Inch: 56.12 Ad Value: 47,702

PRValue (x3): 143,106

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 4หุ้นน้ำตาลไม่กระทบ เวียดนามขึ้นภาษีนำเข้า

4หุ้นน้ำตาลไม่กระทบ เวียดนามขึ้นภาษีนำเข้า

4 หุ้นน้ำตาล “KBS-KSL-BRR-KTIS” ประสานเสียงไร้ผลกระทบ หรืออาจกระทบน้อยมาก จากกรณีกระทรวงการค้า เวียดนามมีแผน เก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดน้ำตาลดิบจากไทยในอัตรา 33.88% เหตุสัดส่วนส่งออกไปขายเวียดนามน้อยมาก



บิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการค้า และอุตสาหกรรมประเทศเวียดนาม แถลงว่า กระทรวงฯ มีแผนเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดน้ำตาลดิบ ที่มาจากประเทศไทยในอัตรา 33.88% โดยอ้างว่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นกำลังบั่นทอนอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศ ปัจจุบันยังคงสอบสวนในเรื่องนี้อยู่ คาดสรุปได้ในช่วงไตรมาส 2/2564 และเวียดนามจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าเมื่อไหร่ที่จะเริ่มเก็บภาษี

นายถกถ ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีสัดส่วนส่งออกไปยังประเทศเวียดนามไม่ถึง 5%

และเป็นการซื้อขายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด ภายใต้ข้อกำหนดให้รับผิดชอบการค้าสินค้าคืนจากลูกค้า และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ แทนบริษัท จากสัดส่วนรายได้ส่งออกต่างประเทศรวม 60% ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ไม่เป็นไปตามแผน หลังในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีรายได้รวม 3,804.90 ล้านบาท และมีผลขาดทุน 331.80 ล้านบาท เพราะมีแรงกดดันทั้งจากการแข่งขันที่สูง ราคาตลาดโลกตกต่ำ และผลผลิตในประเทศลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 มีรายได้รวม 6,999.35 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 179.75 ล้านบาท

ด้านนายชัชชัย ชินธรรมมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เปิดเผยถึงกรณีแผนเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดน้ำตาลดิบของเวียดนามว่า KSL น่าจะได้รับผลกระทบน้อยมาก หรืออาจจะไม่มีความกระทบเลย เพราะมีสัดส่วนการส่งออกไปประเทศเวียดนามในสัดส่วนไม่ถึง 10,000 ตัน

และได้ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด นอกจากนี้หากทางรัฐบาลไทย หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีดังกล่าว ก็สามารถยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐบาลเวียดนามได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรณีรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการนำเข้าน้ำตาลช่วงครึ่งปี 0.6-1 ปี แต่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศไทยน้อยมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยรวมการค้าระหว่างประเทศมีสถานะ “ขาดดุล” หากเวียดนามไม่ซื้อ ประเทศอื่นก็มีความต้องการซื้อค่อนข้างสูง

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโดยรวมในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากประเทศเวียดนามเตรียมเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดน้ำตาลดิบที่มาจากประเทศไทยค่อนข้างน้อย โดยในส่วนของ BRR ปัจจุบันมีสัดส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศสูงถึง 70% แต่มีสัดส่วนส่งออกไปเวียดนามน้อยมาก ๆ จึงมองว่าไม่ได้รับผลกระทบ

ขณะเดียวกัน ในปี 2564 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2564) ประเมินว่าจะเป็นปีที่ดี เนื่องจากความต้องการในตลาด และราคาขายปรับตัวสูงขึ้นกว่า 30% โดยมองความเคลื่อนไหวของราคาขายเฉลี่ยอย่างน้อย 17 เซนต์ต่อปอนด์ เมื่อเทียบกับในปี 2563 ที่อุตสาหกรรมโดยรวมชะลอตัวลงตามผลผลิต และราคาขายตกต่ำ

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) จะพลิกกลับมาดีกว่าสถิติได้ตามที่คาดหวังไว้ จากปี 2562 ที่มีรายได้รวม 5,180.42 ล้านบาท และมีผลขาดทุน 511.71 ล้านบาท โดยในช่วง 9 เดือนแรกมีรายได้รวมแล้ว 3,650.40 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 58.27 ล้านบาท

ส่วนนายณัฐภูมิ บุญศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS กล่าวว่า กรณีเวียดนามจะเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดน้ำตาลดิบที่มา

จากประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มองว่าจะกระทบต่อผู้ประกอบการน้ำตาลไทย แต่ค่อนข้างน้อยมาก และที่สำคัญในระดับภูมิภาคมีผู้เล่นเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยได้ยาก

ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่ม KTIS ปัจจุบันมีสัดส่วนการส่งออกไปเวียดนาม 10-20% โดยมองว่าผลกระทบจะไม่มากนัก เพราะการซื้อขายมีทั้งในรูปแบบโดยตรง และผ่านตัวแทน

จำหน่าย ซึ่งช่วยชดเชยกันได้ และผลบวกจากความต้องการน้ำตาลดิบในตลาดโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งฝ่ายที่ได้รับผลกระทบชัดเจนน่าจะเป็นผู้ประกอบการที่นำเข้าน้ำตาลจากประเทศไทย มีผลกำไรน้อยลงตามการเสียภาษีจากปัจจุบันที่มีผลกำไรที่ต่ำกว่าราคาในประเทศที่สูงมาก

เวียดนามจ่อภาษีน้ำตาลไทย

กระทรวงการค้า และอุตสาหกรรมประเทศเวียดนาม แถลงว่า กระทรวงฯ มีแผนเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดน้ำตาลดิบที่มาจากประเทศไทยในอัตรา 33.88% โดยอ้างว่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นกำลังบั่นทอนอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศ ปัจจุบันยังคงสอบสวนในเรื่องนี้อยู่ คาดสรุปได้ในช่วงไตรมาส 2/2564 และเวียดนามจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าเมื่อไหร่ที่จะเริ่มเก็บภาษี

เวียดนามยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำตาลที่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2563 ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) แต่ความตกลง ATIGA มีเงื่อนไขให้ประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เก็บภาษีนำเข้าเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อตอบโต้พฤติกรรมที่ต่อต้านการแข่งขันได้ การตัดสินใจของเวียดนามที่จะเก็บภาษีใหม่ โดยเฉพาะต่อน้ำตาลดิบที่มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการค้า และอุตสาหกรรมได้สอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาดตั้งแต่เดือน ก.ย. 2563 หลังจากที่เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมน้ำตาลเวียดนามร้องเรียน ซึ่งผลการสอบสวนในเบื้องต้นชี้ว่าน้ำตาลไทยได้รับการอุดหนุน และทุ่มตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านตันในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 330.4%

“โรงงานน้ำตาลภายในประเทศได้ปิดกิจการซึ่งทำให้พนักงาน 3,300 คนต้องตกงาน และมีผลกระทบในทางลบต่อเกษตรกรจำนวน 93,225 ครอบครัว ดังนั้นเวียดนามจะเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดต่อน้ำตาลดิบที่มาจากไทย 33.88% และจะทบทวนเป็นประจำ” กระทรวงการค้าเวียดนาม กล่าว ■